

เสนาโซลาร์ฯรุกลูกค้ารายย่อย ดึง‘รีฟินน์’เสริมคล่องสินเชื่อ

กรุงเทพธุรกิจ ● เสนา โซลาร์ฯ เปิดแผนขยายกลุ่มลูกค้ารายย่อย ดึง‘รีฟินน์’เสริมความคล่องตัวสินเชื่อ ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ มั่นใจ 5 ปี ยอดเงินกู้ 100 ล้านบาท

นางเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี จำกัด ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์และผู้ทำตลาดโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟท็อป เปิดเผยว่ามีแผนจะขยายตลาดโซลาร์ในกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากขึ้นจากที่ผ่านมาเน้นเจาะกลุ่มองค์กรเป็นหลักหรือ บีทูบี แม้การทำตลาดรายย่อยจะมีอุปสรรคหลายอย่างโดยเฉพาะต้นทุนการติดตั้งครั้งแรกซึ่งต้องพยายามอธิบายให้เห็นถึงความคุ้มค่าระยะยาว

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ รีฟินน์ (Refinn.com) เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่รวบรวมการบริการทางการเงิน ซึ่งมีผู้ใช้บริการกว่า 1 ล้านราย เพื่อเป็นช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงสินเชื่อทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจมากขึ้น

“กระแสประหยัดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า มีโอกาสเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยตัวเลข 2 หลัก การร่วมมือกับผู้ให้บริการทางการเงินจะทำให้กลุ่มลูกค้ารายย่อยตัดสินใจได้ง่ายขึ้น”

ทั้งนี้ เชื่อว่าจากนี้ไปจะมีกลุ่มเจ้าของบ้านให้ความสนใจติดตั้งซึ่งไม่เฉพาะแค่ลูกค้าโครงการของเสนาฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบ้านในโครงการอื่นๆ อีกด้วย

ด้านนางพรพิมล ปฐมศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีฟินน์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดอทคอม จำกัด กลุ่มรีฟินน์จะช่วยให้ขั้นตอนการเข้าถึงลูกค้าง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อเสนอที่ดีกับจากธนาคารพันธมิตร 10 แห่ง รวมถึงธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์

สำหรับราคาแผงโซลาร์เซลล์แผงขนาดเล็กเริ่มต้นที่ 121,000 บาท ขนาดกลางเริ่มต้น 190,000 บาท และขนาดใหญ่ ราคา 250,000 บาท มีอายุการใช้งาน 25 ปี โดยมีแคมเปญกระตุ้นลูกค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.99%

“โดยทั่วไปหากซื้อด้วยเงินสดจะสามารถคืนทุนจากการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ในเวลาประมาณ 7 ปี แต่หากมีการกู้เงิน ระยะเวลาผ่อน 15 ปี อายุการใช้งานที่เหลือ 10 ปี ถือเป็นการเก็บเงินส่วนต่าง โดยมีเป้าหมายปล่อยกู้มูลค่า 100 ล้านบาทภายในระยะเวลา 5 ปี”

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช ประธานบริษัท รีฟินน์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ดอทคอม จำกัด เปิดเผยว่าที่ผ่านมาริมมีคนสนใจเข้ามาใช้บริการรีฟินน์มากขึ้นเนื่องจากมีความสะดวก และเข้าถึงง่าย

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อเสนอที่ดีในการเปรียบเทียบข้อเสนอจากธนาคารต่างๆ ได้ทันที พร้อมทั้งมีบริการติดต่อธนาคาร ทำให้ผู้บริโภคประหยัดต้นทุนภาระหนี้ได้ โดยรีฟินน์ เป็นตัวกลางประสานงานกับธนาคารและผู้ขอู้ในการเข้าถึงแหล่งเงิน

61108368